



ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
เรื่อง นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา

.....

ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสื่อเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อวิถีของการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ และพฤติกรรมเบี่ยงเบน การมีพฤติกรรมบริโภคที่ฟุ่มเฟือยอย่างไร้ขีดจำกัด ขาดคุณธรรม จริยธรรม และเดินเข้าสู่อบายมุขอย่างขาดสติ ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการดำเนินชีวิต ไร้จุดหมาย ด้วยความเป็นจริงดังกล่าวโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้ตระหนักในความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน จึงได้จัดทำโครงการ “พุทธาร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยใช้ SERVICE MIND Model” ขึ้นในอันที่จะร่วมกันหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามจุดเน้น ดังนี้

๑. ครูและบุคลากรตลอดจนนักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และนำหลักการค่านิยม ๑๒ ประการ เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการขับเคลื่อนการพัฒนา

๒. ความปลอดภัยในโรงเรียนให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๓. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จะยึดมั่นให้มีรูปแบบและแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติเหตุ ด้านปัญหาทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสัตว์มีพิษ และด้านภัยบุคคล โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เป็นสำคัญ

๔. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ทุกคน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสัตว์มีพิษ และด้านภัยบุคคล ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. เราจะพร้อมใจกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทุกกิจกรรมอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อปกป้อง ค้ำครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ของนักเรียนและบุคลากร ทุกคนให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

๖. เราทุกคนจะร่วมสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาทุกคน รู้สึกปลอดภัย มีความเชื่อมั่นในสถาบัน สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเป้าประสงค์ จึงขอประกาศให้โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเป็น “สถานศึกษาปลอดภัย” พร้อมกระทำการสู่การเป็นสถานศึกษา ปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา